

[โตไปของ Sensient]

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปของกรขาย

คำนิยาม คำที่ได้นำมาใช้ในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อตกลงทั่วไป”) ล่าต่อไปนี้มีความหมายดังต่อไปนี้: “ผู้ซื้อ” หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่ชื่อผลิตภัณฑ์จากผู้ขาย “สัญญา” หมายถึง ข้อตกลงที่ผูกพันกันตามกฎหมายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสำหรับการขายและซื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงทั่วไปเหล่านี้ “ผลิตภัณฑ์” หมายถึง วัสดุต้น ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป หรือสิ่งของอื่น ๆ ที่ผู้ขายจะขายให้กับผู้ซื้อ “การชำระเงินเต็มจำนวน” หมายถึง การที่ผู้ซื้อโอนเงินสดหรือเงินโอนสำหรับการชำระเงินของผลิตภัณฑ์นั้น “ใบเสนอราคา” หมายถึง เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายของผู้ขายที่ส่งไปให้ผู้ซื้อตามหมวดนี้บ่งชี้ถึงการค้าในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกในการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นไปได้ และ “ผู้ขาย” หมายถึง บริษัท Sensient ที่ขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อตามข้อตกลงทั่วไปเหล่านี้ ผู้ขายและผู้ซื้อแต่ละฝ่ายเมื่อเรียกรวมกันจะเป็น “คู่สัญญา”

การบังคับใช้ข้อตกลงทั่วไป เว้นเสียแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งโดยคู่สัญญาแล้ว

ข้อตกลงทั่วไปเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับสัญญาฉบับนี้และมีอำนาจเหนือและระบับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดโดยนิตินิติบัญญัติ หรือการคิดค้ำชื้อขาย ผู้ขายจะยอมรับข้อเสนอดัดแปลงของผู้ซื้อที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ โดยมีเงื่อนไขอย่างชัดแจ้งว่าผู้ซื้อจะต้องยอมรับข้อตกลงทั่วไปเหล่านี้ รวมถึงข้อตกลงเพิ่มเติมหรือที่แตกต่างจากข้อตกลงซึ่งอยู่ในข้อเสนอมือของผู้ซื้อ การยอมรับคำสั่งซื้อนี้และข้อตกลงทั่วไปเหล่านี้จะถือว่าได้รับการยอมรับโดยทันทีจากผู้ซื้อ เว้นแต่จะมีการปฏิเสธอย่างเป็นทางการอย่างชัดแจ้งก่อนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และจะก่อให้เกิดสัญญาที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงทั่วไปเหล่านี้ โดยไม่คำนึงถึงข้อสัญญาอื่นใด ทั้งนี้ ใบเสนอราคาไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอหรือข้อเสนอที่มุ่งไปจากผู้ขายที่เสนอเพื่อขายผลิตภัณฑ์ใด ๆ และไม่ว่าผู้ซื้อจะขายให้ขายผลิตภัณฑ์ราคาใด ๆ ซึ่งไม่ได้นำมาใช้โดยชัดแจ้งในสัญญานฉบับนี้

ต้นทุนการผลิตซื้อ/การคู่สัญญา ผู้ขายอาจเรียกผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงการค้าที่ผู้ซื้อในใด ๆ ของต้นทุนการผลิตหรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ของผู้ขายโดยการแจ้งให้ผู้ซื้อทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ๗ เวลาที่คิดค่าหลังจากวันที่สั่งซื้อและก่อนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ หากการแจ้งของผู้ซื้อที่ส่งไปให้ผู้ซื้อตามหมวดนี้บ่งชี้ถึงการค้าที่ผู้ซื้อตามราคาสูงกว่าร้อยละสิบ (10) ผู้ซื้อสามารถคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ขายภายในเจ็ด (7) วันนับจากที่ได้รับการแจ้งดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ขายจะได้รับการแจ้งเงินจำนวนก่อนการส่งมอบผลิตภัณฑ์

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ ทรัพย์สิน และเอกสารสัญญา ผลิตภัณฑ์จะถูกส่งมอบตาม EXW (Incoterms 2020) ไปยังโรงงาน ของผู้ขาย เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในหน้าหลัง โดยไม่คำนึงถึงข้อสัญญาอื่นใด ทั้งนี้ ผู้ซื้อขอรับทรัพย์สินที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ตลอดจนเงินรายได้จากผลิตภัณฑ์นั้นให้แก่ผู้ขาย จนกว่าผู้ขายจะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน ระหว่างการส่งมอบและการชำระเงินเต็มจำนวน ผู้ซื้อจะเก็บรักษาผลิตภัณฑ์แยกต่างหากจากผลิตภัณฑ์ของผู้ซื้อและของบุคคลที่สาม และตรวจสอบให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการเก็บรักษา ปกป้อง และมีการรับประกันที่เหมาะสม ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว หากผู้ซื้อขาดหรือใช้ผลิตภัณฑ์ในการปฏิบัติงานปกติของธุรกิจ ผู้ซื้อจะรับผิดชอบต่อผู้ขายสำหรับการเงินรายได้ใด ๆ ที่ได้รับมาจากการขายหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงเงินรายได้จากการประกัน และแบ่งแยกเงินรายได้ทั้งหมดเช่นนี้ในนามของผู้ขายออกจากเงินอื่นใด

ข้อตกลงด้านการชำระเงิน ผู้ซื้อจะชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ทุกฉบับเต็มจำนวน โดยไม่มีการหักลบ การหักลบคณหนี้ หรือการฟ้องแย้งทางในสามสิบ (30) วันนับจากรวันที่ซึ่งระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ ผู้ขายสามารถไม่คิดคณหนี้ (Credit Terms) แก่ผู้ซื้อได้ โดยไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำ การยอมรับคำสั่งซื้อซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการอนุมัติเครดิตซึ่งผูกพันโดยผู้ขาย ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญา หากผู้ซื้อเชื่อว่าผู้ซื้อไม่สามารถชำระค่าผลิตภัณฑ์ได้ ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ เปลี่ยนแปลง หรือจำกัดจำนวนหรือระยะเวลาเครดิตซึ่งให้แก่ผู้ซื้อตามดุลพินิจของจนแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าโดยทั่วไปหรือที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้ออย่างใดอย่างหนึ่ง และสามารถขอให้ชำระเงินสดล่วงหน้าหรือขอเช็คหรือผู้ขายได้ ผู้ขายสามารถเรียกคณหนี้จากเงินเงินที่เงินกำหนดชำระได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.5 คณหนี้และเงินเรียกคณหนี้ดังกล่าวจะปรับชำระเงินและตราส่งลูกหนี้กฎหมายที่บังคับใช้โดยผู้ขาย นับจากรวันที่ถึงกำหนดชำระเงิน จนกระทั่งผู้ขายได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน หากเงินจำนวนใดที่เกินกำหนดการชำระเงิน ผู้ขายสามารถเรียกร้องให้ผู้ซื้อชำระเงินทั้งหมดที่ถึงกำหนดชำระภายใต้สัญญาทุกฉบับในทันที และผู้ขายจะมีสิทธิ์และการเยียวยาทุกประการตามกฎหมาย ผู้ซื้อจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระเงิน ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมของธนาคารตามและค่าธรรมเนียมบริการเรียกเก็บหนี้พร้อมดอกเบี้ยที่ตามกฎหมายกำหนด ซึ่งเกิดขึ้นกับสัญญาในการเรียกร้องให้ชำระเงินตามจำนวนที่เกินกำหนดชำระเงิน ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ เว้นแต่ผู้ขายจะตกลงไว้เป็นอย่างอื่นในหน้าหลัง ผู้ซื้อจะต้องชำระภาษีการค้า ภาษีผลิตภัณฑ์ ภาษีสรรพสามิต หรือภาษีในทางอ้อมตามที่และการเรียกเก็บเงินอื่น ๆ ทั้งหมดที่ผู้ขายจะต้องชำระหรือเกี่ยวข้องรวมทั้งรวมและค่าใช้กับรัฐบาล (ประเทศ รัฐ หรือในท้องถิ่น) รวมถึงที่เรียกเก็บหรือเป็นมาตรการทางการขาย ผู้ขายจะไม่ถือว่าได้รับการชำระเงินที่อยู่ในรูปของเช็ค คิวคณหนี้ หรือตราที่เปลี่ยนมือได้อื่น ๆ จนกว่าจะมีการจ่ายเงินตามเช็ค คิวคณหนี้ หรือตราตรานั้นเพื่อการชำระเงิน

การรับประกันแบบจำกัดความเงินโอน ผู้ขายรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย Sensient และขายภายใต้สัญญานฉบับนี้และข้อตกลงด้านล่างในหัวข้อ “การตรวจสอบผลิตภัณฑ์”

จะมีคุณลักษณะที่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะที่ได้ตกลงไว้

ผู้ขายให้การรับประกันเฉพาะการรับประกันที่กำหนดไว้ในสัญญานฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และธุรกรรมที่ถือเป็นผลิตภัณฑ์จากการขายนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ผู้ขายไม่ให้การรับประกันหรือการรับรองอย่างอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โดยชัดแจ้งและโดยนัยแก่ผู้ซื้อหรือบุคคลใด ๆ ไม่ว่าในรูปแบบใด และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ขายขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าก็ตามต่อการรับประกันคุณภาพความขึ้นยืนขึ้นและค่าความเหมาะสมในการใช้งาน ราคาวัสดุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ที่ขายภายใต้สัญญานฉบับนี้จะขายตามข้อกำหนดเฉพาะที่ผู้ขายระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเฉพาะเจาะจงเท่านั้น การผูกพันแต่เพียงผู้เดียวของผู้ขายสำหรับการเยียวยาแก่ผู้ซื้อจะเป็นการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณภาพที่ระบุในสัญญาแต่เพียงผู้เดียว ถือว่าผู้ซื้อยอมรับความเสียหายทั้งหมดที่เป็นผลจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่แจ้งไว้ว่าจะใช้เป็นการใช้ด้วย ๆ หรือใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือตราอื่น ๆ ที่คน ผู้ขายขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ซึ่ง SENSIENT ไม่ได้เป็นผู้ผลิต

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ผู้ซื้อจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ที่มีผลิตภัณฑ์จนถึงโรงงานของผู้ซื้อและก่อนที่จะนำไปเก็บรักษาหรือใช้งาน การเรียกร้องสิทธิ์ต่อผู้ซื้อ

ภายใต้การรับประกันแบบจำกัดจะถือเป็นลายลักษณ์อักษรและผู้ซื้อจะต้องได้รับภายในสิบ (10) วันทำการหลังจากส่งมอบผลิตภัณฑ์ หรือภายในสอง (2) วันทำการหลังจากค้นพบความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดใด ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการทดสอบที่สมเหตุสมผล ณ เวลาที่ส่งมอบ ในกรณีที่ไม่มีกรแจ้งดังกล่าวให้ผู้ขายทราบอย่างทันท่วงที จะถือว่าผู้ซื้อยอมรับผลิตภัณฑ์โดยไม่มีเงื่อนไข และผู้ขายจะไม่รับผิดชอบความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดใด ๆ ผู้ซื้อจะดูแลใช้ผลิตภัณฑ์ภายในทันทีเมื่อค้นพบความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดใด ๆ ผู้ซื้อจะต้องไม่ดำเนินการ รวมทั้งไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ (หรือตัวอย่างของผลิตภัณฑ์) เพื่อทำการประกอบหรือโครงสร้างทางเคมี หรือถอดเปลี่ยนเบรคผลิตภัณฑ์ (หรือตัวอย่างของผลิตภัณฑ์) ทั้งโครงสร้างและโดยนัย ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ที่ใดก็ตาม

การละเมิดสิทธิ การเรียกร้องสิทธิ์จากบุคคลที่สาม การเยียวยาที่เพียงพอโดย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย Sensient และขายภายใต้สัญญานฉบับนี้ ในกรณีที่บุคคลที่สามเรียกร้องสิทธิ์ต่อผู้ซื้อ

ซึ่งส่งผลให้ศาลในเขตอำนาจศาลมีกวีนิพนธ์ตัดสินให้คดีถึงที่สุดและไม่สามารถอุทธรณ์ได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย Sensient นั้นละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ ของสหรัฐอเมริกา หรือการขัดข้องความเสียหายการค้าใด ๆ ผู้ขายจะ (ก) เปลี่ยน หรือปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เพื่อให้ไม่ละเมิดสิทธิ (ข) ขอใบอนุญาตให้แก่ผู้ซื้อเพื่อใหสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ต่อไป หรือ (ค) คืนเงินความเสียหายของผลิตภัณฑ์และคดีผูกพันตามสัญญาในอนาคตใด ๆ ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อ โดยขึ้นอยู่กับทางเลือกของผู้ขายโดยไม่คำนึงถึงข้อสัญญาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ขายจะไม่มีรับผิดในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ (ก) ถูกซื้อจากผู้อื่น (ข) เปลี่ยนก่อนคำวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าว (ค) ถูกใช้งานร่วมกับอุปกรณ์หรือวัสดุที่ผู้ขายไม่ได้จัดหาหรืออนุมัติให้ใช้ร่วมกัน (ค) ถูกดัดแปลงโดยผู้อื่นนอกเหนือไปจากผู้ขาย หรือ (ง) ถูกใช้งานในลักษณะใด ๆ ที่ไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่เฉพาะ หมวดนี้กล่าวถึงกรณีทั้งหมดของผู้ขายและการเยียวยาเพียงพอของผู้ซื้อสำหรับการเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากกรณีละเมิดหรือการขัดข้อง

การจำกัดความรับผิด: ผู้ซื้อไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายของผลิตภัณฑ์เป็นมูลค่าที่ต่ำกว่าราคาซื้อของผลิตภัณฑ์ที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายนั้นๆ ทุกรูปแบบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ทั้งนี้ที่เกี่ยวข้องกับหรือผูกพันและจำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งมอบและไม่ได้ส่งมอบ ผู้ขายจะไม่มีรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยนัยใดๆ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายตามกฎหมาย ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายที่เป็นชื่อเสียง หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษแก่ผู้ซื้อ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียตลาด การเสียชีวิต โศกนาฏภัย การเสียชีวิต การเสียชีวิต ความไม่สะดวก การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ค่าเสียหายต่อชื่อเสียงหรือชื่อเสียง หรือการสูญเสียข้อมูล ที่เกิดจากการเปิดเผยของข้อมูล ที่เกิดจากการเปิดเผยของข้อมูล การส่งมอบ การให้บริการ การใช้งาน หรือการสูญเสียของผลิตภัณฑ์ที่ขายภายใต้สัญญานฉบับนี้ โดยไม่คำนึงว่าความรับผิดดังกล่าวจะมาจากกรณีสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรืออื่น ๆ และแม้กระทั่งการได้รับค่าชดเชยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว หรือมีการคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่าจะเกิดความเสียหายดังกล่าว

ผลผูกพัน ผู้ขายจะไม่มีผิดคิดการไม่สามารถดำเนินการใด ๆ และไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสัญญาฉบับนี้เนื่องมาจากการคาดการณ์ การเกิดขึ้น หรือผลของการเกิดเหตุสุดวิสัย อุบัติภัย ภัยแล้ง พายุ ธรณีบาดิน เหตุการณ์ดินไหว แผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติ อากาศร้อนจัด อากาศเย็นจัด เหตุการณ์ที่สภาพอากาศอยู่ในสภาวะสุดขั้ว แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ไฟป่า โทกซิกแล่ม หนูชุก การขาดซื้อของดินอื่นอื่น ๆ ปรากฏการณ์แผ่นดินไหว หรือการสั่นไหวของดินที่รุนแรง การเกิดโรคพืชหรือความเสียหายจากแมลง สงคราม (ไม่ว่าจะเป็นสงครามที่ใ้มีการประกาศหรือไม่มีการประกาศก็ตาม) การจลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย โครงสร้างทางสาธารณูปโภคที่ไม่มีประสิทธิภาพ การโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการผลิตหรือส่งสินค้าได้ การขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการต่อต้านทางโดยพฤตินัย การไม่สามารถหาวัสดุ วัตถุดิบ แรงงาน อุปกรณ์ เชื้อเพลิง พลังงาน น้ำมัน หรือการขนส่งได้ การไม่สามารถรับใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกหรือใบอนุญาตอื่นที่จำเป็นใด ๆ หรืออนุญาตเฉพาะทางหน่วยงานรัฐบาลใด ความล่าช้าจากการขนส่งข้ามพรมแดน การคว่ำบว หรือปัญหาการที่ไม่คาดคิด หรือสาเหตุหรือสถานการณ์อื่นใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ไม่ว่าจะมีมาตรการชดเชยสิ่งหรือไม่มีมาตรการชดเชยสิ่งซึ่งที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่ก็ตาม

การปฏิบัติตามกฎหมาย: การลดต้นหรือขจัด/การส่งออก ผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติตามสัญญานฉบับนี้

รวมถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งออกของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และที่อื่น ๆ

กฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญาและข้อตกลงอื่นๆ การมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย การตีความ และการบังคับใช้ของสัญญานฉบับนี้จะกำหนดและบังคับโดยกฎหมายของรัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงหลักการของการขัดกันแห่งกฎหมายของสัญญาหรือพระราชบัญญัติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Good) จะไม่มีผลบังคับใช้กับสัญญานฉบับนี้ ศาลแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์จะมีความศาลแต่เพียงผู้เดียวในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญานฉบับนี้

ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา/กรณีโอนสิทธิคู่สัญญา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถโอนสัญญาฉบับนี้ได้หากไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อน เว้นแต่ผู้ขายจะโอนสัญญาฉบับนี้โดยไม่ขอความยินยอมจากผู้ซื้อ ในกรณีที่เป็นการโอนให้กับบริษัทในเครือหรือการโอนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการ การซื้อโครงสร้างหรือการปรับโครงสร้างองค์กร หรือการขายหรือการถ่ายโอนทรัพย์สินของผู้ขายทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด

เปิดเผย ข้อตกลงทั่วไปเหล่านี้เป็นคำชี้แจงโดยเด็ดขาดเพียงอย่างเดียวที่เป็นความเข้าใจและข้อตกลงของคู่สัญญาเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกิดจากการขายนี้ โดยไม่คำนึงถึงข้อตกลงอื่น ๆ ที่อาจอยู่ในคำสั่งซื้อหรือการสื่อสารทางวาจา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ จากผู้ซื้อและมีการส่งให้ผู้ขาย ข้อตกลงทั่วไปเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับหัวข้อที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ และสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการลงนาม โดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของทั้งสองฝ่ายเท่านั้น การสละสิทธิ์หรือการละเมิดข้อตกลงทั่วไปเหล่านี้โดยผู้ขายไม่ว่าข้อใดก็ตามจะ ไม่ก่อให้เกิดหรือถือว่าการสละสิทธิ์ในข้อตกลงหรือการละเมิดดังกล่าวในกรณีอื่น ๆ การสละสิทธิ์โดยผู้ขายจะ ไม่ถือว่าเป็นผลมาจากกรณีที่ไม่สามารถบังคับใช้ข้อตกลงหรือเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงทั่วไปเหล่านี้ หากข้อกำหนดหรือส่วนใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ได้รับการตัดสินจากศาลที่มีอำนาจในเขตอำนาจศาลว่าผิดกฎหมาย อันผล หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดหรือส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป ส่วนหัวของย่อหน้านี้มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และจะไม่มีการนำไปใช้เพื่อความหรือตีความข้อตกลงทั่วไปเหล่านี้